

รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ตามมาตรการในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ2567

ที่	มาตรการ	ผลการกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	หมายเหตุ
1	ป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประกาศ และ จัดทำนโยบายการไม่รับสินบนทุกประเภท พร้อมทั้งสื่อสารให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ -ไม่มีการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ - มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด -ไม่มีข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ หรือ เหตุการณ์การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด 	
2.	ป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> -ไม่มีการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด -ไม่มีข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ หรือ เหตุการณ์การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด 	
3.	ป้องกันการรับสินบนประเภทการบริจาค และทรัพย์สินบริจาค	<ul style="list-style-type: none"> -ไม่มีการรับสินบนประเภทการบริจาค และทรัพย์สินบริจาค - มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด -ไม่มีข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ หรือ เหตุการณ์การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด 	
4.	ป้องกันการทุจริต และการแก้ไขการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ -มาตรการการใช้รถราชการ - มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางที่กำหนด -ไม่มีข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ หรือ เหตุการณ์การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด -มีการปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางที่กำหนด - ไม่มีข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ หรือ เหตุการณ์การ 	

ที่	มาตรการ	ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด ผลการกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด - มาตรการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ไม่มีข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ หรือ เหตุการณ์การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด 	
5.	การจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล	<ul style="list-style-type: none"> - มีการปฏิบัติตาม พรบ. / ระเบียบ กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด - ไม่มีข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ หรือ เหตุการณ์การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด - ไม่มีการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 	

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางปณิตตา วรรณโชติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายพิสิฐ ยงยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง